

Số: 529/SNgV-VPTTr

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra chuyên ngành đối ngoại tại UBND huyện Hương Khê

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-SNgV ngày 29/11/2021, Đoàn Thanh tra Sở Ngoại vụ theo Quyết định số 10/QĐ-SNgV ngày 04/5/2022 gồm đại diện Ban Giám đốc Sở, Văn phòng - Thanh tra, phòng Lãnh sự Biên giới, phòng Hợp tác quốc tế đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đối ngoại tại UBND huyện Hương Khê.

Trên cơ sở Biên bản thanh tra được ký vào ngày 11/5/2022 giữa Đoàn Thanh tra và UBND huyện Hương Khê, Sở Ngoại vụ kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung

1. Mục đích, yêu cầu

- Triển khai công tác thanh tra chuyên ngành đối ngoại theo Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngoại giao nhằm kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của địa phương, đảm bảo công tác đối ngoại được thực hiện đồng bộ, phù hợp với nguyên tắc thống nhất quản lý công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Thanh tra việc thực hiện các lĩnh vực hoạt động đối ngoại của UBND huyện Hương Khê từ 01/01/2017 đến thời điểm thanh tra (11/5/2022) đồng thời cập nhật, hướng dẫn các văn bản, chính sách, quy định...; kiểm tra tại chỗ hồ sơ lưu trữ, phát hiện và nhắc nhở những tồn tại, hạn chế; kiến nghị các cơ quan chức năng những giải pháp đối với những khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ đối ngoại tại địa phương.

- Công tác thanh tra được tiến hành nghiêm túc, khách quan mang tính xây dựng; bám sát các quy trình thực hiện và nội dung thanh tra.

2. Nội dung thanh tra

Thanh tra chuyên ngành đối ngoại tại UBND huyện Hương Khê theo các nội dung sau: công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; công tác ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; công tác vận động, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; công tác lãnh sự; công tác biên giới; công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại; công tác lễ tân đối ngoại; việc xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác đối ngoại; chế độ báo cáo về công tác đối ngoại định kỳ và đột xuất.

II. Kết quả thanh tra

1. Đánh giá kết quả thực hiện công tác đối ngoại của UBND huyện Hương Khê

1.1. Công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Từ năm 2017 đến nay, UBND huyện Hương Khê đã tổ chức 01 hội nghị quốc tế với huyện Nakai, tỉnh Khăm Muộn, Lào.

1.2. Công tác ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

Từ năm 2017 đến nay, UBND huyện Hương Khê ký kết 01 bản thỏa thuận quốc tế với huyện Nakai, tỉnh Khăm Muộn, Lào.

1.3. Công tác vận động, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Từ năm 2017 đến nay, UBND huyện không tiếp nhận, sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

1.4. Công tác lãnh sự

Việc phối hợp kiểm tra việc cư trú của người nước ngoài trên địa bàn

Công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài cơ bản đã đi vào nề nếp; UBND huyện đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Bộ Công an và chỉ đạo của Công an tỉnh về công tác quản lý người nước ngoài; kịp thời báo cáo thông tin người nước ngoài tạm trú, hoạt động trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Từ năm 2017 đến nay, có 286 người nước ngoài đã đến địa bàn Hương Khê, chủ yếu theo hình thức tạm trú, trong đó: Lào 77, Anh: 35, Úc: 10, Pháp: 32, Đức: 19, Mỹ: 26, Indonesia: 05, Hà Lan: 06, Bồ Đào Nha: 02, Nga: 04, Thái Lan: 01, Ấn Độ: 16, Thủy Điển: 03, Philipin: 04, Canada: 13, Italia 03, CH Séc: 07, Nauy 2, Đan Mạch: 02, Nhật Bản: 01, Jodan: 01, Bi: 03, New Zealand: 04, Argentina: 02, Dominica 1, Nepal: 01, Israel: 01, Hàn Quốc: 05. Người nước ngoài đến chủ yếu là khách du lịch đi qua địa bàn nghỉ qua đêm, thăm thân và một số tổ chức nước ngoài vào khảo sát để triển khai một số chương trình, dự án trên địa bàn;

Toàn huyện có 42 công dân kết hôn với người nước ngoài, trong đó có 04 công dân đang sinh sống, làm việc địa phương, số còn lại đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Về tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài

Từ năm 2017 đến nay, UBND huyện Hương Khê đã tổ chức 02 đoàn đi công tác ở nước ngoài.

Về thực hiện quy định về tiếp đón các đoàn khách quốc tế

Năm 2017 đến nay, UBND huyện Hương Khê đã đón 05 đoàn nước ngoài vào thăm và làm việc với huyện.

Về phối hợp xử lý các vấn đề có yếu tố người nước ngoài

Tập trung xử lý tốt các vụ việc có yếu tố nước ngoài xảy ra trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế; phối hợp với lực lượng chức năng Lào giải quyết các vụ việc người địa phương vượt biên trái phép, vi phạm quy chế biên giới...

1.5. Công tác biên giới

- Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia:

Trong thời gian qua UBND huyện Hương Khê đã phối hợp Đoàn Biên phòng tổ chức thực tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền tiếp giáp với huyện Nakai, tỉnh Khăm Muộn nước CHDCND Lào; tuyên truyền thực hiện hiệu quả các Văn bản Luật, Nghị định, thông tư, các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia giữa hai nước Việt Nam và Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã biên giới phối hợp với các Đoàn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện làm tốt công tác phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến và phối hợp với các ngành trong quản lý biên giới, lãnh thổ quốc gia:

Thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản; tích cực tham gia gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; hưởng ứng tham gia phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm; phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn các hoạt động lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để chống phá đường lối, chính sách, tình đoàn kết hữu nghị của hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào.

- Việc lưu trữ và sử dụng các tài liệu về biên giới, lãnh thổ quốc gia:

Huyện đã lưu trữ đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác biên giới theo quy định và chế độ bảo mật.

1.6. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Vận động và thu hút con em Hương Khê ở nước ngoài hướng về hợp tác đầu tư, kinh doanh, chuyển giao khoa học, công nghệ; mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn kiều hối; kết nối cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng người Việt ở nước ngoài để thiết lập và mở rộng các kênh tiêu thụ hàng hóa Việt Nam, các quan hệ hợp tác và đầu tư với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài.

UBND huyện đã chỉ đạo rà soát lập danh sách số lượng công dân của địa phương đang sinh sống, học tập, làm việc tại U-crai-na. Liên hệ các gia đình có người thân đang sinh sống, học tập, làm việc tại U-crai-na nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng được về Việt Nam của công dân để kịp thời thực hiện biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết; sau khi thông báo rà soát, trên địa bàn huyện Hương Khê có 04 người làm việc tại U-crai-na.

Đẩy mạnh tuyên truyền người lao động trên địa bàn huyện tham gia xuất khẩu lao động theo hợp đồng, trong đó chú trọng địa bàn Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan và các thị trường khác; đẩy mạnh tuyên truyền việc chấp hành các quy định pháp luật của nước sở tại đối với người lao động đi làm việc nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ công dân Hương Khê ở nước ngoài yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội của nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước.

Hiện tại, số công dân của huyện đang sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài có khoảng trên 1.600 công dân.

Công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại: Tích cực tuyên truyền quảng bá về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa huyện Hương Khê và huyện Nakai... bằng các hình thức như: tuyên truyền bằng qua hệ thống truyền thanh; qua Cổng thông tin điện tử; tổ chức tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân và lồng ghép vào các chương trình giảng dạy trong nhà trường về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đơn Biên phòng đã thăm hỏi và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới của bạn, gồm: gạo, mì tôm, nước mắm, sữa, nước ngọt... tổng trị giá 25 triệu đồng. Huyện Hương Khê đã hỗ trợ vật tư y tế, gồm: khẩu trang, nước sát khuẩn... cho huyện Nakai, Lào 02 đợt với tổng trị giá 200 triệu đồng; UBND huyện chỉ đạo Công an huyện phối hợp các Đơn Biên phòng trên địa bàn thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới của Lào với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng.

Cử giáo viên sang dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt tại tỉnh Bolykhamxay khi có yêu cầu.

1.7. Công tác Lễ tân đối ngoại

Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác Lễ tân ngoại giao đón tiếp khách nước ngoài theo quy định của Nhà nước và của tỉnh được quy định tại quyết định số 339-QĐ/TU ngày 21/3/2017 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về Quy định về nghi lễ

đổi ngoại trong đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các sự kiện trên địa bàn tỉnh.

1.8. Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác đối ngoại; chế độ báo cáo về công tác đối ngoại định kỳ và đột xuất

Kế hoạch công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế hàng năm được thực hiện nghiêm túc; chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất được thực hiện kịp thời.

2. Kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Hương Khê

- Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông tại vùng biên giới, đặc biệt là các tuyến giao thông vành đai Biên giới.

- Xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc Chứt bản Rào tre, xã Hương Liên và bản Giàng II, xã Hương Vĩnh phát triển KTXH, nâng cao đời sống, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định tình hình tại khu vực biên giới.

- Đề xuất tỉnh và các cơ quan, ban ngành liên quan có xây dựng kế hoạch khai thác tiềm năng lợi thế khu du lịch sinh thái thác Vũ Môn. Thác Vũ Môn chỉ cách cột mốc biên giới Việt Nam - Lào trên 1700m nên địa điểm này gắn với an ninh biên giới.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp huyện Hương Khê và huyện Nakai đầu tư sản xuất, kinh doanh; tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, giao thương giữa hai huyện. Có các chính sách ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp để các doanh nghiệp huyện Hương Khê và huyện Nakai đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, dịch vụ, thu mua hàng nông sản có lợi thế của mỗi bên.

- Quan tâm mở các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại tại địa phương. Cử cán bộ làm đầu mối hướng dẫn cho huyện các nội dung, điều kiện liên quan đến hoạt động đối ngoại và công tác biên giới; hướng dẫn quá trình triển khai việc kết nghĩa giữa các xã, đồn, bản biên giới giữa huyện Hương Khê và huyện Nakai.

- Bổ sung biên chế phụ trách lễ tân đối ngoại theo Quyết định số 3904 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vị trí việc làm.

- Cấp kinh phí phục vụ hoạt động đối ngoại trên địa bàn.

3. Tồn tại, hạn chế

- Biên bản ghi nhớ giữa huyện Hương Khê và huyện Nakai, tỉnh Khăm Muộn, Lào được ký kết giữa Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê và huyện Nakai thuộc phạm vi điều chỉnh Pháp lệnh thỏa thuận quốc tế năm 2007 (nay là Luật Thỏa thuận quốc tế) và Quyết định 339 ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê đã xin ý kiến và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy nhưng chưa thực hiện đủ các quy trình theo quy định tại khoản 4, Điều 15 Quyết định 339 ngày 21/3/2017

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Thời gian qua huyện có 02 đoàn ra nhưng huyện chưa báo cáo kết quả đoàn ra cho UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ).

III. Kết luận

1. Đối với UBND huyện Hương Khê

- Đề nghị UBND huyện Hương Khê tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 339/QĐ/TU ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về Quy định về nghi lễ đối ngoại trong đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các sự kiện trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 về ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch cử đoàn đi công tác nước ngoài: việc cử đoàn đi nước ngoài phải đúng mục đích, yêu cầu, số lượng, thời gian; không cử đoàn đi công tác nước ngoài ngoài kế hoạch đã được duyệt (trừ trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền); không được tổ chức các chuyến tham quan, du lịch, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức bằng ngân sách nhà nước; kết thúc các chuyến đi nước ngoài tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ theo quy định).

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý người nước ngoài tạm trú, sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện; quản lý việc sử dụng hồ sơ, hộ chiếu, thị thực đúng mục đích.

- Khi có hoạt động báo chí nước ngoài, phóng viên nước ngoài đến làm việc trên địa bàn huyện phải báo cáo Sở Ngoại vụ để xem xét đề nghị UBND tỉnh cấp phép và phối hợp trong hướng dẫn, quản lý đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Công tác vận động, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam: triển khai

thực hiện theo Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 về quản lý sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; quyết định 23/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Khi tiếp nhận dự án phải tuân thủ quy trình, thủ tục theo luật định.

Trong thời gian tới, đề nghị UBND Hương Khê thực hiện một số vấn đề sau:

1.1. Về công tác quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế: Đề nghị UBND huyện Hương Khê tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật về việc tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế, trong đó tập trung việc tuân thủ đúng quy trình, thủ tục xin cấp phép và báo cáo kết quả thực hiện.

1.2. Về công tác ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế: Đề nghị UBND huyện Hương Khê thực hiện theo Luật Thỏa thuận quốc tế 2020, Nghị định 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết thỏa thuận quốc tế.

1.3. Nghiên cứu Chương trình số 2810/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về chương trình xúc tiến vận động viện trợ không hoàn lại giai đoạn 2018-2025 để xem xét nhu cầu vốn viện trợ và tăng cường vận động viện trợ PCPNN để góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện.

1.4. Về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài; Ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại: Tiếp tục cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu NVNONN trong đó chú trọng chuyên gia trí thức, doanh nhân thành đạt; tiếp tục tăng cường công tác thông tin đối ngoại đến với kiều bào về hình ảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh nói chung và của huyện Hương Khê nói riêng. Cần chuẩn bị tốt các tư liệu, thông tin nhằm tuyên truyền đến các tỉnh, các đơn vị mà UBND huyện đi làm việc ở nước ngoài.

Đề nghị UBND huyện Hương Khê phối hợp với Sở Ngoại vụ cập nhật cơ sở dữ liệu kiều bào người Hà Tĩnh ở nước ngoài tại địa phương (Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ đang tiến hành xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III của năm 2022).

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 – 2026 đề nghị huyện Hương Khê lồng ghép xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

Tăng cường phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH huyện, tỉnh, Sở Ngoại vụ nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đối ngoại; trao đổi, chia sẻ thông tin, đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh.

1.5. Đề nghị UBND huyện bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện về công tác đối ngoại theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BNG về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

1.6. Thực hiện báo cáo kết quả của việc triển khai Kết luận thanh tra trong thời gian chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra.

2. Đối với Sở Ngoại vụ

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiên cứu các kiến nghị của UBND huyện Hương Khê để hướng dẫn, phối hợp thực hiện.

- Văn phòng - Thanh tra Sở giám sát việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với UBND huyện Hương Khê; báo cáo kết quả thanh tra tại UBND huyện Hương Khê cho UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thanh tra BNG
- Thanh tra tỉnh;
- UBND huyện Hương Khê;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VPTTr.

} để báo cáo

GIÁM ĐỐC

Thái Phúc Sơn